



ข้อเสนอนโยบายฉบับแปล

การประชุมนโยบายแบบเปิด ([Open Policy Meeting](#) – OPM) ที่งาน APNIC 46 ในเมืองนูเมอา นิวแคลิโดเนีย จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีการนำข้อเสนอแนะนโยบายต่างๆ สี่หัวข้อมาอภิปราย นี่คือนโยบายสรุปของข้อเสนอสี่ข้อนี้

[ข้อเสนอที่ 118](#) ไม่จำเป็นต้องมีนโยบายในภูมิภาค APNIC ข้อเสนอแนะยกเลิกข้อกำหนดในการอธิบายถึงความจำเป็นในขณะที่กำลังถ่ายโอน IPv4 address เข้าไปในหรือภายในภูมิภาค APNIC ข้อเสนอแนะมีข้อยกเว้นในกรณีที่ทรัพยากรมาจากภูมิภาค RIR ที่ต้องการให้มั่นนโยบายต่างๆ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความจำเป็น ในกรณีนี้ ผู้รับต้องเตรียมแผนการใช้งานให้อย่างน้อย 50% ของทรัพยากรภายในเวลา 5 ปี นโยบายนี้จะไม่นำมาใช้กับผู้ถ่ายโอนหมายเลข AS

[ข้อเสนอที่ 124](#) การอธิบายเรื่องการมอบหมาย IPv6 แบบย่อ

ข้อเสนอแนะให้ความกระจ่างในคำนิยามของพื้นที่ address ที่ได้รับการมอบหมายสำหรับการส่งมอบ IPv6 ตามข้อที่ 2.2.3 ของเอกสารเรื่องนโยบายทรัพยากรหมายเลขอินเทอร์เน็ต ([APNIC Internet Number Resource Policies](#))

เมื่อมีการร่างนโยบาย แนวคิดเกี่ยวกับการมอบหมายหรือการมอบหมายแบบย่อจะไม่พิจารณาการใช้ IP address ใน Hotspot หรือการใช้ IP address โดยแขกหรือพนักงาน ตามแนวคิดของการนำอุปกรณ์ของคุณมาเอง (Bring Your Own Device - BYOD) และในกรณีอื่นๆ ที่คล้ายกันอีกมากมาย

ข้อเสนอแนะอธิบายสถานการณ์ด้านนี้และให้คำนิยามที่ดีกว่าเกี่ยวกับแนวคิดนี้ โดยเฉพาะการพิจารณาเรื่องวิธีการใช้ IPv6 (RFC8273) แบบใหม่ ด้วยวิธีการเพิ่มภาษาอื่นเข้าไปอยู่ในคำนิยามของ 'การมอบหมาย'

[ข้อเสนอที่ 125](#) การตรวจสอบ "mailbox ที่ไม่พึงประสงค์" หรืออีเมล IRT อื่นๆ

ชุมชนอินเทอร์เน็ตนั้นต้องอาศัยความร่วมมือ อย่างไรก็ตาม ในหลายๆ กรณี ความร่วมมือกันก็ยังไม่เพียงพอ และเราทุกคนจำเป็นต้องสามารถติดต่อกับ LIRs เหล่านั้นที่อาจกำลังประสบปัญหาในเครือข่ายของพวกเขาและอาจไม่รับทราบสถานการณ์นั้นๆ ข้อเสนอแนะนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ปัญหาที่ด้วยวิธีการตรวจสอบอีเมล IRT แบบง่ายๆ และทำเป็นระยะๆ ได้ และเพื่อสร้างกฎพื้นฐานในการดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว ดังนั้นการตรวจสอบนี้จะหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นสำหรับบุคคลที่สาม ผู้ซึ่งจำเป็นต้องติดต่อกับบุคคลต่างๆ ที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาการใช้งานที่ไม่เหมาะสมในบางเครือข่าย

[ข้อเสนอที่ 126](#) การอัปเดต PDP

ข้อเสนอแนะเสนอให้มีการอัปเดตข้อที่ 4 ของเอกสาร เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนา นโยบาย ([APNIC Policy Development Process](#))

ข้อเสนอแนะจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น โดยการพิจารณาข้อคิดเห็นในรายการเพื่อทำการตัดสินใจตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ดังนั้นจะมีการตัดสินใจตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่โดยรักษาสมาชิกในบัญชีรายชื่ออีเมลและตามฟอรัม และดังนั้นสิ่งนี้จะเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน

นอกจากนั้นข้อเสนอแนะยังแนะนำให้

- ยกเลิกมติเอกฉันท์ 'ห้าข้อ' ที่กำหนดในการประชุมนโยบาย SIG และสมาชิก APNIC
- จำกัดกำหนดเวลาการนำเสนอข้อเสนอดังแต่ 4 สัปดาห์ถึง 1 สัปดาห์ ก่อน OPM
- หมุนเวียนบัญชีรายชื่ออีเมล SIG หากข้อเสนอได้รับมติเอกฉันท์ที่ OPM
- แนะนำขั้นตอน 'การอุทธรณ์' โดยตรงต่อสภาผู้บริหาร APNIC หากผู้เสนอพิจารณาว่าประธาน SIG ได้ละเมิด PDP

การเพิกถอน

ข้อเสนอต่อไปนี้นำมาอภิปรายที่งาน APNIC 44 และงาน APNIC 45 ตอนนี้ได้ถูกเพิกถอนโดยผู้ร่างแล้ว

- [ข้อเสนอที่ 119](#) การถ่ายโอนชั่วคราว
- [ข้อเสนอที่ 120](#) แผนการสิ้นสุดการใช้งาน Final /8 pool
- [ข้อเสนอที่ 123](#) การปรับเปลี่ยนนโยบายการถ่ายโอน 103/8 IPv4

ต้องการมีส่วนร่วม! ช่วยแสดงความคิดเห็นของคุณ

หากคุณต้องการมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับข้อเสนอนโยบายเหล่านี้ โปรด subscribe ใน [บัญชีรายชื่ออีเมล](#) สำหรับ อภิปรายนโยบาย SIG และเข้าร่วมการประชุม [APNIC 46 Policy SIG](#) ทั้งด้วยตนเองหรือ [การเข้าร่วมแบบทางไกล](#)